

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trong năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện vẫn còn gặp không ít khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện. Với sự nỗ lực, chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, toàn dân và toàn quân huyện nhà đã đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách qua đó đã đạt được kết quả tích cực, các nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội- an ninh quốc phòng; công tác chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân có bước cải thiện; giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước ngày càng được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường và phát huy.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng còn không ít khó khăn như do thiên tai, dịch bệnh Covid-19, giá súc; giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất đời sống nhân dân. Trong huyện vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước thực trạng như: sản phẩm nông sản bà con làm ra chưa ổn định về đầu ra, giá cả mặt hàng thiết yếu tăng và đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid 19 lây nhiễm như hiện nay.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 như sau:

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN NĂM 2021

1. Tham gia vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

Trong năm 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị số 05 về học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021.

Phối hợp tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội, giữ vệ sinh môi trường, phòng, chống hạn, phòng, chống thiên tai, lũ lụt và phòng, chống dịch bệnh sốt rét, dịch sốt xuất huyết, dịch bệnh Covid 19... và thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người uy tín trong dân tộc ít người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ và các đơn vị liên quan tổ chức gặp mặt, tặng quà 29 Già làng tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, qua đó động viên, khích lệ các già làng phát huy vai trò tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng tiếp tục là tấm gương sáng cho gia đình, cộng đồng và xã hội học tập noi theo; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục gia đình, thế hệ trẻ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội tại địa phương.

Đẩy mạnh vận động các nguồn lực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và công tác cứu trợ xã hội. Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện đã tổ chức lễ phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. Đến nay ban vận động “Quỹ vì người nghèo” đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện được 47.605.000 đồng triệu đồng. Trong năm 2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp Ủy ban Mặt trận tỉnh triển khai xây dựng 05 nhà Đại đoàn kết (xã Sơn Trung) và sửa chữa 15 căn nhà Đại đoàn kết, cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại các xã, thị trấn. Hiện nay đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình.

2. Về công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026

Thực hiện thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ngày 19/1/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tích cực phối hợp với HĐND-UBND huyện và các tổ chức thành viên tiến hành tổ chức các bước của quy trình Hiệp thương để lựa chọn và giới thiệu 52 người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức các bước của quy trình Hiệp thương để lựa chọn và giới thiệu 262 người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú đối với các vị ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền Mặt trận các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc, đúng luật thu hút đông đảo cử tri tham dự. Kết quả lấy ý kiến nơi cư trú đối với các vị ứng cử viên đều đạt trên **60%** số phiếu tín nhiệm.

Thực hiện chức năng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và của huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các đoàn thể đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch số 35/KH-MTTQ-BTT, ngày 25/2/2021 về việc triển khai giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Qua các đợt giám sát các đơn vị bầu cử đã tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc theo hướng dẫn của cấp trên và quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND.

Nhằm để cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm người đại biểu Quốc hội, HĐND đồng thời tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người xứng đáng nhất làm đại biểu HĐND. Ban Thường trực Mặt trận huyện phối hợp với HĐND, UBND, UBBC huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 02 điểm ở các xã, thị trấn với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, **130** lượt cử tri tham dự và 08 điểm tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, có trên **200** lượt cử tri tham dự, qua đợt tiếp xúc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp kịp thời được **18** ý kiến, kiến nghị của cử tri lên các cấp có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt các xã, thị trấn cũng đã phối hợp tổ chức **38** điểm tiếp xúc cử tri thu hút hơn **3.233** lượt cử tri tham dự, với hơn **11** ý kiến của cử tri gửi gắm đến các vị ứng cử HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả trong ngày bầu cử, toàn huyện có **15.961** cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ **100%**, qua đó đã bầu đủ **30** đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong tổng số 52 ứng cử viên và **155** đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 trong tổng số 262 ứng cử viên.

2. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Đầu năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa không tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp tại các điểm tiếp xúc như thường kỳ. Thay vào đó, việc lấy ý kiến cử tri được Mặt trận phối hợp với chính quyền bằng nhiều hình thức tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến cử tri để trực tiếp gửi các ý kiến, kiến nghị về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội. Trong năm Mặt trận đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức 01 đợt tiếp xúc trước kỳ họp với đại biểu HĐND tỉnh (khóa XII) và đại biểu HĐND huyện

(khóa VIII), có trên 150 lượt cử tri tham dự. Sau đợt tiếp xúc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất với tổ HĐND tỉnh, huyện phân loại và tổng hợp được 02 kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh (khóa XII) và 04 kiến nghị gửi đến kỳ họp HĐND huyện (khóa IX). Bên cạnh đó, Mặt trận 08 xã, thị trấn phối hợp tổ chức 16 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, thị trấn tại 31/31 khu dân cư trên địa bàn huyện, thu hút trên 1.500 lượt cử tri tham dự.

3. Về công tác giám sát và tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc

3.1. Về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc

Xây dựng kế hoạch về giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể. Thực hiện tốt công tác dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Chủ trì tổ chức giám sát; phối hợp với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội. Tổ chức tiếp công dân, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2021 như: Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Về hoạt động phối hợp tham gia giám sát, kiểm tra

- Tham gia cùng Đoàn khảo sát của HĐND huyện khảo sát chuyên đề về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện; giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

4. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ban Thường trực Mặt trận huyện đã củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; đẩy mạnh vận động và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hướng dẫn Mặt trận cơ sở tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trên các lĩnh vực liên quan. Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trong năm là 21 vụ việc và đã hòa giải thành công...

Hầu hết các vụ, việc hòa giải chủ yếu thuộc các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình và đất đai, các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư và mâu thuẫn tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng, những vi phạm chưa cần thiết phải đưa ra xử lý bằng pháp luật mà cần sự giải thích, khuyên giải của các hòa giải viên cơ sở qua đó giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, góp phần trong việc giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cộng đồng dân cư.

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện không tiếp nhận trường hợp nào liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

III. KIẾN NGHỊ

1. Để tổ chức thực hiện tốt công tác phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, đề nghị HĐND, UBND huyện thông báo cho Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về một số dự thảo đề án, dự án thực hiện các công trình, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện có liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân ở địa phương, để xây dựng kế hoạch phối hợp, tổ chức thực hiện phản biện đúng quy trình.

2. Để đảm bảo hoạt động tiếp xúc cử tri, đề nghị thường trực HĐND, UBND huyện chỉ đạo HĐND và UBND các xã, thị trấn phối hợp cùng với các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện; đồng thời bố trí lãnh đạo địa phương tham dự đầy đủ để kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri về những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương.

Trên đây là Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Khánh Sơn./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Cao Là Nghiê

